

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงบทบาทของการเสริมสร้างธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริบทต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะได้ร่วมกันผลักดันให้องค์กรปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขอแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงกิจการ บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งสนับสนุนการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้ธุรกิจ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน และรูปแบบของธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกับคู่ค้าคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

ด้านสังคม

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยยึดมั่นในหลักกฎหมายและจรรยาบรรณในการจ้างงาน ให้การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน บริษัทฯ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อชีวิตโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค และปฏิบัติตามการประเมินทางสังคมกับคู่ค้าคู่ธุรกิจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลในทุกสถานการณ์ ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านพลังงาน ส่งเสริมการฟื้นฟูป้องกันและลดมลพิษ ด้วยการบริหารจัดการของเสียและน้ำทิ้ง การลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนภายในกระบวนการธุรกิจ ทั้งภาคพื้นดิน น่านฟ้าและอวกาศ ครอบคลุมถึงการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมกับคู่ค้าคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในเรื่องของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้อย่างยั่งยืน



ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ประเสริฐ บุญสัมพันธ์".

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)